
 
รายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง  

สมัยสามัญ  สมัยท่ี 2  ครั้งท่ี 5  ประจําป 2565 
วันท่ี 28 กันยายน 2565  เวลา 14.00 น.   

ณ  หองประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง (ช้ัน ๑๑)     

******************** 

 

ผูมาประชุม 
๑.นายเดชาธร  รูปเลขา   รองประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง (1) 
๒.นายนิรันดร  ปรัชญกุล  รองประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง (๒) 
๓.นายวรเศรษฐ   วงษไพศาล  เลขานุการสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง 
๔.นายสุวรรณ  เวชสัมฤทธิ์   สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต 1 อ.เมือง 
๕.นางสาวจิตรลดา ศรีรัตนโช  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต 2 อ.เมือง 
๖.นายวิทยา  ซุนหลี   สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต 3 อ.เมือง 
๗.นายอรรควุฒิ  อรรถรุงโรจน  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต 6 อ.เมือง 
๘.นายไพรทูรย  รัตนพรวารีสกุล  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต ๗ อ.เมือง 
9.นายศุภชัย  จิตรดล   สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต 8 อ.เมือง 
10.นายสุทิน  แกวประถม  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต 9 อ.เมือง 
๑๑.นายเผาพัน  โสภณ   สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต ๑๐ อ.เมือง         
1๒.นายนพดล  โสภณ   สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต ๑๒ อ.เมือง 
1๓.นางสาวกนกวรรณ เบญจาทิกุล  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต 1 อ.แกลง 
๑๔.นายภัคปพิภพ  นิธิขวัญจิตร  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต ๒ อ.แกลง 
1๕.นายเจษฎา  สุนทรเวชพงษ  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต 3 อ.แกลง 
๑๖.นายอรรถพล  พันธเฉลิมชัย  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต ๔ อ.แกลง 
1๗.นายอดุลย  นิยมสมาน  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง  เขต 2  อ. บานคาย
1๘.นายเสนาะ  ยมหา   สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต 3 อ.บานคาย 
๑๙.นายธนนรินทร  สุขใจ   สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต ๑ อ.ปลวกแดง 
๒๐.นายสุพล   ลี่ไพฑูรย   สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต 2 อ.ปลวกแดง 
๒๑.นายชลอ  นาดํา   สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต 3 อ.ปลวกแดง 
๒๒.นายมนัส  สมศักดิ์   สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง อ.วังจันทร 
2๓.นายพายัพ  ผองใส   สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง อ.เขาชะเมา 
 

ผูไมมาประชุม 
1.นายเศรษฐา  ปตุเตชะ   ประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง 
     (ลาปวย) 
2.นายกําจัด  ผลศิริ   สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต 4 อ.เมือง 
   (ลาปวย) 

 
 
 

3.นายรุงโรจน… 
 



 
- 2 - 

 
3.นายรุงโรจน ศิลมัฐ  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต 5 อ.เมือง 
     (ลาปวย) 
4.นายบรรพต  เอ้ือตระกูล  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต 5 อ.แกลง 
     (ลาปวย) 
๕.นายสุรินทร  เปาอินทร  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง  เขต 2  อ. บานฉาง 
     (ลาปวย) 
๖.นายโกวิทย  เหลือลน   สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต 3 อ.บานฉาง 
     (ลาปวย) 
๗.นายเดชา  บุญธรรม   สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต ๒ อ.นิคมพัฒนา 
     (ลากิจ) 

ผูเขารวมประชุม 
1.นายปยะ ปตุเตชะ  นายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง 
2.นายกิตติ  เกียรติ์มนตรี  รองนายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง (1) 
๓.นายจรัญ  ความเพียร  เลขานุการนายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง 
๔.นายชัยวัฒน  จัตตุพร   เลขานุการนายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง 
๕.นายสมศักดิ์  เกตุสาคร  เลขานุการนายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง 
๖.นายมนตรี  ชนะชัยวิบูลวัฒน  ท่ีปรึกษานายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง 
๗.นางสุพรรณี  สุขสันตรุงเรือง  ปลัดองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง 
๘.นายสมเกียรติ  ยุพาพิน   รองปลัดองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง 
๙.นายสมบัติ  มุมทอง   หัวหนาสํานักปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด 
1๐.นางสาวฝนทิพย สินพรม   เลขานุการองคการบริหารสวนจังหวัด 
1๑.นางลัดดาวัลย ชาไธสง   ผูอํานวยการกองยุทธศาสตรและงบประมาณ 
1๒.นางนวลฉวี  เสียงประเสริฐ  ผูอํานวยการกองคลัง 
1๓.นางขนิษฐา  สัสดีพันธ  ผูอํานวยการกองชาง 
1๔.นางสาวธัญชนก ศรีรัตน   ผูอํานวยการกองพัสดุและทรัพยสิน 
1๕.นายเศรษฐา  บุตรหน ู  ผูอํานวยการกองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
1๖.นางกัญญา  ตินตะบุระ  ผูอํานวยการกองการเจาหนาท่ี 
1๗.นายสุริยะ              ศิริวัฒน             หัวหนาฝายสิ่งแวดลอมรักษาราชการแทน 
      ผูอํานวยการกองสาธารณสุข 
1๘.นางสาวบงกช พิพัฒนจําเริญกุล  นักวิชาการตรวจสอบภายในชํานาญการรักษาราชการแทน 

หัวหนาหนวยตรวจสอบภายใน 
๑๙.นางสาวราตร ี คุมญาติ   ผูอํานวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
๒๐.นายธงชัย  ม่ันคง   ผูเชี่ยวชาญดานการศึกษา 
๒๑.นางสาววัชราภรณ สมพงษผึ้ง  รองผูอํานวยการสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลนานาชาติ

   ตากสินระยอง รักษาการในตําแหนงผูอํานวยการ 
   สถานศึกษาโรงเรียนมัธยมตากสินระยอง 

 
 

2๒.นายสนิท... 
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2๒.นายสนิท โคตะระ   ผูอํานวยการสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสิน 
    ระยอง 
๒๓.นางสุมาลี ถาวรวิริยะนันท  ผูอํานวยการสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสิน 
    บานคาย(วัดหวายกรอง)รักษาการในตําแหนงผูอํานวยการ  
    สถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินแกลง 
๒๔.นางสาวนภาวรรณ รุงจํารัส   รองผูอํานวยการสถานศึกษาโรงเรียนมัธยมตากสิน 

   รักษาการในตําแหนงผูอํานวยการสถานศึกษาวิทยาลัย 
    เทคโนโลยีและอาชีวศึกษาตากสินระยอง 
๒๕.นางธีระนันท คําทอง   นักจัดการงานท่ัวไปปฏิบัติการ 
๒๖.นางสาวณหฤทัย สรอยคํา   เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
๒๗.นางสาวณัฐกานต บุดดาจันทร  นักจัดการงานท่ัวไปปฏิบัติการ 
๒๘.นายกรกฎ มะลิพันธ  ผูชวยนิติกร 
๒๙.นางจันทรทรา โสภา   หัวหนาฝายการประชุม 
๓๐.นายณพรัตน บํารุงธรรม  นักจัดการงานท่ัวไปปฏิบัติการ 
๓๑.นางสาวณัฐณิชา คลอยแสง  ผูชวยนักจัดการงานท่ัวไป 
๓๒.นางสาวสุภัทรา ศรีรัตนโช  ผูชวยนักจัดการงานท่ัวไป 
๓๓.นางสาววีนัส ไหวดี   นักจัดการงานท่ัวไปปฏิบัติการ 
๓๔.นางสาวสกาวกาญจน วงเวียน   ผูชวยนักจัดการงานท่ัวไป 
๓๕.นายอิทธิพล ปรีชายศ   เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
๓๖.นางสาวอมรรัตน จันทศร   นักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการ 
๓๗.นางประภาวรรณ ทองรัศมี   หัวหนาฝายอํานวยการ 
๓๘.นางธัญวรัตน อัฒจักร   หัวหนาฝายสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน 
๓๙.นางภัทรภร อุฬารวิจิตร  หัวหนาฝายกิจการคณะผูบริหาร 
๔๐.พันจาเอกหิรัญ กลอมแกว   หัวหนาฝายปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
๔๑.นางทศพร วัณโล   เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
๔๒.นายปยวัฒน เพ็ชรฉกรรจ  ผูชวยเจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
๔๓.นางรุงนภา แจงรุงเรือง  หัวหนาฝายทะเบียนพัสดุและทรัพยสิน  
๔๔.นางสาวคนึงนิตย กมุทชาติ  หัวหนาฝายสงเสริมการทองเท่ียวฯ รักษาการในตําแหนง 
    หัวหนาฝายนิติการ 
๔๕.นางสาวจินตนา สนอง   หัวหนาฝายสงเสริมและพัฒนาบุคคลากร 
๔๖.นายนําพล ไชยชาญ   หัวหนาฝายสรรหาและบรรจุแตงตั้ง 
๔๗.นายมนัส ฟุงขจร   นายชางโยธาชํานาญงานรักษาการในตําแหนง 
    หัวหนาฝายกอสราง 
๔๘.นางศุภลักษณ มงคลฉัตร  หัวหนาฝายบริหารงานท่ัวไป 
๔๙.นางวริยา เวทวงศ   หัวหนาฝายการเงินและบัญชี 
 
 
 

๕๐.นางสาวเครือวัลย... 
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๕๐.นางสาวเครือวัลย วงษมิตร   นักวิชาการสิ่งแวดลอมชํานาญการ รักษาการในตําแหนง
      หัวหนาฝายจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
๕๑.นางณัฐณิชาร ตูจินดา   รักษาการในตําแหนงหัวหนาฝายสงเสริมสาธารณสุข 
๕๒.นายบุญชัย เอ่ียมตระกูล  หัวหนาฝายสํารวจและออกแบบ 
๕๓.นายมานะ สลับส ี   นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ 
๕๔.นางภัทรานิษฐ จรุงพันธุ   หัวหนาฝายนโยบายและแผนงาน 
๕๕.นางสาวปยะวรรณ หอมเกษร  หัวหนาฝายกิจการพาณิชย 
๕๖.นางสาวจีราภรณ กิมเยื้อน   รองผูอํานวยการสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลนานาชาติ

   ตากสินบานคาย(วัดหวายกรอง) 
๕๗.นางณิชาพร คุมทวม   หัวหนาฝายงบประมาณและพัฒนารายได 

เริ่มประชุมเวลา  14.14  น. 

นายวรเศรษฐ วงษไพศาล เม่ือท่ีประชุมพรอม  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๗ พระราชบัญญัติ 
เลขานุการสภาฯ องคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ และแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. ๒๕6๒ และ 
  ขอ ๒๕ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ินพ.ศ. ๒๕๔๗  
  และแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔  บัดนี้  มีสมาชิกสภาฯ ลงชื่อและอยู ใน
  หองประชุม จํานวน.....23......คน ครบองคประชุม  

 เนื ่องจากทานประธานสภาฯ ปวย ไดเขาพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลระยอง    
จึงไมสามารถมาปฏิบัติหนาท่ีไดในวันนี้ จึงขอเรียนเชิญทานรองประธานสภาฯ คนที่ 1 
ข้ึนปฏิบัติหนาท่ีเปนประธานท่ีประชุมแทนทานประธานสภาฯ ครับ  

                  เรียนเชิญประธานสภาฯ  จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย  
                 เรียนเชิญประธานสภาฯ  รองประธานสภาฯ ข้ึนสูบัลลังก 
   ประกาศสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เรื่อง สั่งขยายสมัยประชุมสภา

 องคการบริหารสวนจังหวัดระยอง สมัยสามัญ  สมัยท่ี 2  ประจําป ๒๕๖5 ตามประกาศ  
สภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง ลงวันท่ี 10 กุมภาพันธ  2565 ได กําหนด  
วันเริ่มสมัยประชุมสามัญของสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง  สมัยสามัญ  สมัยท่ี 2  
ประจําป ๒๕๖5  มีกําหนด ๔๕ วัน  ตั้งแตวันท่ี 8 สิงหาคม ๒๕๖5  เปนตนไป ซ่ึงจะครบ
กําหนดในวันท่ี 21 กันยายน 2565  นั้น  เนื่องจากนายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง 
ยังมีขอราชการและญัตติท่ีจะตองเสนอตอสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เพ่ือพิจารณา
ตามท่ีระเบียบกฎหมายกําหนด ดังนั้น อาศัยอํานาจตามความ ในมาตรา ๒2 วรรคสี่         
แหงพ ร ะ ร า ช บ ัญ ญ ัต ิอ ง ค ก า ร บ ร ิห า ร ส ว น จ ัง ห ว ัด  พ .ศ . ๒ ๕ ๔ ๐   แ ล ะ แ ก ไข เพ ิ่ม เต ิม ถ ึง  (ฉบับท่ี 5) 
พ.ศ. ๒๕62 จึงสั่งขยายสมัยประชุมสามัญของสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง      
สมัยสามัญ  สมัยท่ี 2 ประจําป 2565 มีกําหนด 15 วัน  ตั้งแตวันท่ี 22 กันยายน 2565  
เปนตนไป จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน ประกาศ ณ วันที่ 8 กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖5       
นายเดชาธร รูปเลขา รองประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง คนท่ี 1 ปฏิบัติหนาท่ี
แทนประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง 

 
 
 

เรียนเชิญประธาน... 
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เรียนเชิญประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง กลาวเปดการประชุม และ

ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม 

นายเดชาธร รูปเลขา ทานนายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง ทานรองนายกฯ ทานเลขาฯ และท่ีปรึกษา 
รองประธานสภา(1) นายกฯ ทานสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง ทานหัวหนาสวนราชการ 
ประธานฯ สื่อมวลชน และผูมีเกียรติ  ทุกทาน 

กระผมรูสึกเปนเกียรติ  มีความยินดีเปนอยางยิ่ง  ท่ีไดจัดใหมีการประชุมสภาองคการ
บริหารสวนจังหวัดระยอง 

เนื่องจากนายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง  ไดขอเสนอญัตติตอสภาองคการ
บริหารสวนจังหวัดระยอง  เพ่ือใหพิจารณาตามท่ีระเบียบกฎหมายกําหนด  ประกอบกับสภา
องคการบริหารสวนจังหวัดระยอง ไดประกาศสั่งขยายสมัยประชุมสภาฯ  สมัยสามัญ  สมัยท่ี 2  
ประจําป 2565  ออกไปอีก 15 วัน โดยเริ่มตั้งแตวันท่ี 22 กันยายน 2565 เปนตนไป  
ดังนั้น เพ่ือประโยชนแหงองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง    

สภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง  จึงไดนัดประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัด
ระยอง  สมัยสามัญ  สมัยท่ี 2  ครั้งท่ี 5  ประจําป ๒๕65  ในวันนี้ และหวังเปนอยางยิ่งวา 
บรรยากาศแหงการประชุมในครั้งนี้ จะกอใหเกิดความรวมมือ รวมใจของทุกฝาย เพ่ือใหมี
ประสิทธิภาพในการพัฒนา และจะเกิดประโยชนแกองคการบริหารสวนจังหวัดระยองสืบไป  
บัดนี้ไดเวลาอันสมควรแลว  กระผมขอเปดการประชุม ครับ 

ระเบียบวาระท่ี ๑    เรื่อง  ท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ  

นายเดชาธร รูปเลขา       - ไมมี - 
รองประธานสภาฯ(1) 
ประธานฯ 

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง 
๒.๑  สมัยสามัญ สมัยท่ี 2 ครั้งท่ี 3 ประจําป ๒๕๖5  

        เม่ือวันท่ี 12 กันยายน 2565 
    ๒.๒  สมัยสามัญ สมัยท่ี 2 ครั้งท่ี 4 ประจําป ๒๕๖5 
                                 เม่ือวันท่ี 19 กันยายน 2565 

  (คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม  เปนผูเสนอ) 

นายเดชาธร รูปเลขา ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงระเบียบ 
รองประธานสภา(1) 
ประธานฯ 

นายวรเศรษฐ วงษไพศาล ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน          
เลขานุการสภาฯ พ.ศ. ๒๕๔๗ และแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 
 
 
 

ขอ ๓๓ รายงาน... 
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   ขอ ๓๓ รายงานการประชุมสภาทองถ่ินทุกคราว ตองใหคณะกรรมการตรวจรายงาน

การประชุมไดตรวจสอบ แลวใหทําสําเนารายงานการประชุม ซ่ึงคณะกรรมการตรวจรายงาน
การประชุมไดตรวจสอบแลวข้ึนอยางนอยสองฉบับ เพ่ือใหสมาชิกสภาทองถ่ินไดมีโอกาส
ตรวจดูไดกอนเวลาประชุมไมนอยกวาหนึ่งวัน เพ่ือใหสภาทองถ่ินรับรองรายงานการประชุมนั้น 

การแกไขถอยคําในรายงานการประชุมใหกระทําโดยมติของท่ีประชุมสภาทองถ่ิน 

นายเดชาธร รูปเลขา ขอเชิญประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม รายงานผลการตรวจสอบ 
รองประธานสภา(1) รายงานการประชุม 
ประธานฯ 

ส.อบจ.ศุภชัย จิตรดล เรียน ทานประธานสภาฯ ท่ีเคารพ และทานสมาชิกสภาฯ ผูทรงเกียรติ ทุกทาน กระผม 
ประธานกรรมการ นายศุภชัย จิตรดล ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม ขอมอบ ส.อบจ.อรรถพล- 
ตรวจรายงานฯ พันธเฉลิมชัย  รายงานผลการตรวจสอบรายงานการประชุมแทนครับ 

นายเดชาธร รูปเลขา กระผมอนุญาต ขอเชิญ ส.อบจ.อรรถพล พันธเฉลิมชัย รายงานผลการตรวจสอบ 
รองประธานสภา(1) รายงานการประชุม 
ประธานฯ 

ส.อบจ.อรรถพล พันธเฉลิมชัย เรียน ทานประธานสภาฯ ท่ีเคารพ และทานสมาชิกสภาฯ ผูทรงเกียรติทุกทาน 
กรรมการ กระผมนายอรรถพล พันธเฉลิมชัย สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขตเลือกตั้งท่ี 
4 ตรวจรายงานฯ อําเภอแกลง  ขออนุญาตรายงานผลการประชุมครับ 

ดวยคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ได เรียกประชุมคณะกรรมการฯ 
ครั้งท่ี 6/25๖5 เม่ือวันท่ี 22 กันยายน 2565 เวลา 10.00 น. ณ หองประชุม 1 (ชั้น 9) 
องคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เพ่ือตรวจสอบรายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวน
จังหวัดระยอง กอนนําเสนอตอสภาฯ เพ่ือรับรองตามขอ ๓๓ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
วาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๗ และแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๒) 
พ.ศ. ๒๕๕๔  จึงขอรายงานผลการตรวจสอบ ดังนี้      

ขอ ๑  ท่ีประชุมคณะกรรมการฯ  มีนายศุภชัย จิตรดล เปนประธานกรรมการ 
นางสาวจิตรลดา ศรีรัตนโช เปนกรรมการและเลขานุการ  

ขอ ๒  มีผูมาชี้แจงรายละเอียดรายงานการประชุม ไดแก นายวรเศรษฐ วงษไพศาล 
เลขานุการสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง และเจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของ  

ขอ ๓  รายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง จํานวน 2 ครั้ง ดังนี้ 

 - วันท่ี 12 กันยายน 2565  มีจํานวน 21 หนา มีสมาชิกสภาองคการบริหารสวน
จังหวัดระยอง มาประชุม จํานวน 19 คน  ลาประชุม จํานวน 11 คน  มีการประชุมท้ังสิ้น 
จํานวน 8 วาระ  โดยท่ีประชุมมีมติอนุมัติและเห็นชอบตามท่ีไดเสนอ 

 
 
 
 

ระเบียบวาระท่ี 8... 
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ระเบียบวาระท่ี 8 เรื่องอ่ืนๆ มีผูเสนอ ดังนี้ 
 - นายไพรทูรย รัตนพรวารีสกุล แจงประชาสัมพันธใหท่ีประชุมทราบ โครงงาน

พัฒนาระบบปฏิบัติการในสถานการณฉุกเฉินของจังหวัดระยอง 

โดยเลิกประชุมเวลา 15.30 น. 

 - วันท่ี 19 กันยายน 2565  มีจํานวน 28 หนา มีสมาชิกสภาองคการบริหารสวน
จังหวัดระยอง มาประชุม จํานวน 20 คน  ลาประชุม จํานวน 10 คน  มีการประชุมท้ังสิ้น 
จํานวน 8 วาระ  โดยท่ีประชุมมีมติอนุมัติตามท่ีไดเสนอ 

 ระเบียบวาระท่ี 8 เรื่องอ่ืนๆ มีผูเสนอ ดังนี้ 
 - นายเจษฎา สุนทรเวชพงษ  แจงขอบคุณฝายคณะผูบริหารและเจาหนาท่ี ท่ีได

จัดสรรปนสวนของท่ีไดรับบริจาคนําไปชวยเหลือพ่ีนองประชาชนในเขตพ้ืนท่ีดูแล 

โดยเลิกประชุมเวลา 11.50 น. 

ขอ ๔ คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมไดพิจารณาแลว มีมติเห็นชอบใหเสนอ
ตอสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง  เพ่ือรับรองในการประชุมสภาองคการบริหารสวน
จังหวัดระยองคราวตอไป 

 จึงเรียนมาเพ่ือใหสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง โปรดพิจารณา 

นายเดชาธร รูปเลขา 2.1 รับรองรายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง สมัยสามัญ 
รองประธานสภา(1) สมัยท่ี 2 ครั้งท่ี 3 ประจําป ๒๕๖5 เม่ือวันท่ี 12 กันยายน 2565   ซ่ึงไดแจกให 
ประธานฯ ทุกทานอานลวงหนาแลว 
     มีสมาชิกสภาฯ ทานใดจะขอแกไขเปลี่ยนแปลงหรือไม    
  ถาไมมี ขอใหเลขานุการสภาฯ ตรวจสอบสมาชิกสภาฯ ท่ีอยูในท่ีประชุม วาครบ

จํานวนเปนองคประชุม  ตามระเบียบฯ หรือไม 
มีสมาชิกสภาฯ จํานวน.....21.....คน  ครบองคประชุม ตอไปผมจะขอมติท่ีประชุม    
สมาชิกสภาฯ ทานใดเห็นควร รับรองรายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวน

จังหวัดระยอง สมัยสามัญ  สมัยท่ี 2  ครั้งท่ี 3  ประจําป ๒๕๖5 เม่ือวันท่ี 12 กันยายน 
2565  โปรดยกมือข้ึน 

สมาชิกสภาฯ ทานใดเห็นควร ไมรับรองรายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวน
จังหวัดระยอง  สมัยสามัญ  สมัยท่ี 2  ครั้งท่ี 3  ประจําป ๒๕๖5 เม่ือวันท่ี 12 กันยายน 
2565  โปรดยกมือข้ึน 

มติท่ีประชุม            รับรองรายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง สมัยสามัญ  
สมัยท่ี 2  ครั้งท่ี 3  ประจําป ๒๕๖5  เม่ือวันท่ี 12 กันยายน 2565 

    รับรอง           จํานวน .......20......คะแนนเสียง 
    ไมรับรอง        จํานวน .........-........คะแนนเสียง 
   งดออกเสียง     จํานวน ........1.......คะแนนเสียง 
 
 
 

นายเดชาธร... 
 



 
- 8 - 

 
นายเดชาธร รูปเลขา ตอไปเปน ขอ ๒.๒ รับรองรายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง 
รองประธานสภา(1) สมัยสามัญ สมัยท่ี 2 ครั้งท่ี 4 ประจําป ๒๕๖5 เม่ือวันท่ี 19 กันยายน 2565 ซ่ึงไดแจก
ประธานฯ ใหทุกทานอานลวงหนาแลว 
   มีสมาชิกสภาฯ ทานใดจะขอแกไขเปลี่ยนแปลงหรือไม 
   ขอเชิญ ส.อบจ.กนกวรรณ เบญจาทิกุล 

ส.อบจ.กนกวรรณ เบญจาทิกุล กราบเรียน ทานประธานสภาฯ และทานสมาชิกสภาฯ ทุกทาน ดิฉัน 
นางกนกวรรณ เบญจาทิกุล สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขตเลือกตั้งท่ี 1 
อําเภอแกลง ขออนุญาตเปลี่ยนแปลงแกไขในหนาท่ี 26 ขอความลางท่ีเปนชื่อของดิฉัน 
บรรทัดท่ี 3 จากเดิม เขตเลือกตั้งท่ี 3 ขอเปลี่ยนแปลงเปน เขตเลือกตั้งท่ี 1  บรรทัดท่ี 12 
จากเดิม แหลงอุปโภคบริโภคเปนพ้ืนท่ีไรเข่ือน ขอเปลี่ยนแปลงเปน แหลงอุปโภคบริโภค
เปนพ้ืนท่ีใตเข่ือน และบรรทัดท่ี 16 จากเดิม บริเวณสะพานรานเจียง ขอเปลี่ยนแปลงเปน 
บริเวณสะพานรานเจียว ขอขอบคุณคะ 

นายเดชาธร รูปเลขา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ. 2547 
รองประธานสภา(1) และแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2554  
ประธานฯ   ขอ 33 วรรคสอง การแกไขถอยคําในรายงานการประชุมใหกระทําโดยมติของ      

ท่ีประชุมสภาทองถ่ิน 
   ขอใหเลขานุการสภาฯ ตรวจสอบสมาชิกสภาฯ ท่ีอยูในท่ีประชุมวาครบจํานวน    

เปนองคประชุม  ตามระเบียบฯ หรือไม   
   มีสมาชิกสภาฯ จํานวน......21.......คน  ครบองคประชุม ตอไปผมจะขอมติท่ีประชุม   

  สมาชิกสภาฯ ทานใดเห็นชอบ ใหมีการแกไขรายงานการประชุมสภาองคการบริหาร
สวนจังหวัดระยอง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 4 ประจําป ๒๕๖5  เมื่อวันที่ 19 กันยายน 
2565 โปรดยกมือข้ึน 

สมาชิกสภาฯ ทานใดไมเห็นชอบ ใหมีการแกไขรายงานการประชุมสภาองคการ
บริหารสวนจังหวัดระยอง สมัยสามัญ สมัยท่ี 2 ครั้งท่ี 4 ประจําป ๒๕๖5  เม่ือวันท่ี 19 
กันยายน 2565 โปรดยกมือข้ึน 

มติท่ีประชุม             เห็นชอบใหมีการแกไขรายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง 
สมัยสามัญ สมัยท่ี 2 ครั้งท่ี 4  ประจําป ๒๕๖5  เม่ือวันท่ี 19 กันยายน 2565 

   รับรอง           จํานวน .......20.....คะแนนเสียง 
    ไมรับรอง        จํานวน ........-........คะแนนเสียง 
   งดออกเสียง     จํานวน ........1.......คะแนนเสียง 

นายเดชาธร รูปเลขา ตอไปผมจะขอมติท่ีประชุม เพ่ือรับรองรายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวน 
รองประธานสภา(1) จังหวัดระยอง สมัยสามัญ สมัยท่ี 2 ครั้งท่ี 4  ประจําป 2565  เม่ือวันท่ี 19 กันยายน 
ประธานฯ 2565 
 
 
 
 

สมาชิกสภาฯ... 
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   สมาชิกสภาฯ ทานใดเห็นควร รับรองรายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวน 
  จังหวัดระยอง สมัยสามัญ  สมัยท่ี 2  ครั้งท่ี 4  ประจําป ๒๕๖5 เม่ือวันท่ี 19 กันยายน 
  2565  โปรดยกมือข้ึน  
  สมาชิกสภาฯ ทานใดเห็นควร ไมรับรองรายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวน

จังหวัดระยอง สมัยสามัญ  สมัยท่ี 2  ครั้งท่ี 4  ประจําป ๒๕๖5 เม่ือวันท่ี 19 กันยายน 
2565  โปรดยกมือข้ึน 

มติท่ีประชุม            รับรองรายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง สมัยสามัญ 
สมัยท่ี 2 ครั้งท่ี 4  ประจําป ๒๕๖5  เม่ือวันท่ี 19 กันยายน 2565 

    รับรอง           จํานวน .......20......คะแนนเสียง 
    ไมรับรอง        จํานวน .........-........คะแนนเสียง 
   งดออกเสียง     จํานวน ........1.......คะแนนเสียง 

ระเบียบวาระท่ี 3     เรื่อง ญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 
 พรอมขออนุมัติกันเงิน กรณียังมิไดกอหนี้ผูกพัน  

       (นายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง  เปนผูเสนอ) 

นายเดชาธร รูปเลขา ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงระเบียบ 
รองประธานสภา(1) 
ประธานฯ 

นายวรเศรษฐ วงษไพศาล ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวน   
เลขานุการสภาฯ ทองถ่ินพ.ศ. 2563 

ขอ ๒๗  การโอนเงินงบประมาณรายจายในงบลงทุน โดยการโอนเพ่ิม โอนลด ท่ีทําให
ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจายเปนรายการใหม ใหเปนอํานาจอนุมัติ 
ของสภาทองถ่ิน 

  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บ
รักษาเงิน และการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2547 และแกไขเพ่ิมเติม
ถึง (ฉบับท่ี 4) พ.ศ.2561 

ขอ 5๙ ในกรณีท่ีมีรายจายหมวดคาครุภัณฑ ท่ีดินและสิ่งกอสราง ยังมิไดกอหนี้
ผูกพัน แตมีความจําเปนจะตองใชจายเงินนั้นตอไปอีก ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินรายงาน
ขออนุมัติกันเงินตอสภาทองถ่ินไดอีกไมเกินระยะเวลาหนึ่งป 

ฯลฯ 

นายเดชาธร รูปเลขา       ขอเชิญ นายก อบจ.ระยอง แถลงรายละเอียดเก่ียวกับญัตติ 
รองประธานสภา(1) 
ประธานฯ 
 
 
 
 
 

นายปยะ... 
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นายปยะ ปตุเตชะ เรียน ทานประธานสภาฯ ท่ีเคารพ และทานสมาชิกสภาฯ ผูทรงเกียรติ ทุกทาน กระผม 
นายก อบจ. นายปยะ ปตุเตชะ นายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง ขอมอบใหนายกิตติ เกียรติ์มนตรี 
  รองนายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง คนท่ี 1 เปนผูแถลงรายละเอียดเก่ียวกับญัตตินี้ 

นายกิตติ เกียรติ์มนตรี  เรียน ทานประธานสภาฯ ท่ีเคารพ และทานสมาชิกสภาฯ ผูทรงเกียรติ ทุกทาน กระผม 
รองนายก อบจ.(1) นายกิตติ เกียรติ์มนตรี รองนายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง คนที่ 1 ขอเสนอ 

 ญัตติเรื่อง ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 พรอมขออนุมัติ
กันเงินกรณียังมิไดกอหนี้ผูกพัน  

ดวยองคการบริหารสวนจังหวัดระยองมีความจําเปนตองขออนุมัติโอนงบประมาณ
รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 พรอมขออนุมัติกันเงินกรณียังมิไดกอหนี้ผูกพัน ดังนี้  

โอนลด 
แผนงานการศึกษา 
งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา 
งบดําเนินงาน 
หมวด คาสาธารณูปโภค  
ประเภท คาไฟฟา 
โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบานคาย (วัดหวายกรอง)  เปนเงิน  72,000 บาท 

(เจ็ดหม่ืนสองพันบาทถวน) 

โอนเพ่ิม 
แผนงานการศึกษา 
งานศึกษาไมกําหนดระดับ 
งบลงทุน 
หมวด คาครุภัณฑ 
ประเภท ครุภัณฑการศึกษา 
- คาจัดซื้อชุดสาธิต/ทดลองเครื่องปรับอากาศแบบแยกสวนระบบ INVERTER 

วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาตากสินระยอง เปนเงิน 72,000.- บาท (เจ็ดหม่ืนสองพัน-
บาทถวน) 

รายการโอนลด จํานวน 1 รายการ เปนเงิน 72,000.- บาท (เจ็ดหม่ืนสองพันบาทถวน) 
รายการโอนเพ่ิม จํานวน 1 รายการ เปนเงิน 72,000.- บาท (เจ็ดหม่ืนสองพันบาทถวน) 

 จึงขอเสนอญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณพ.ศ. 2565 
พรอมขออนุมัติกันเงินกรณียังมิไดกอหนี้ผูกพันดังกลาวนี้  มาเพ่ือใหสภาองคการบริหารสวน
จังหวัดระยอง ไดโปรดพิจารณาอนุมัติ 

 
 
 
 
 

นายเดชาธร... 
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นายเดชาธร รูปเลขา มีสมาชิกสภาฯ ทานใดประสงคจะอภิปรายหรือซักถามหรือไม 
รองประธานสภา(1)     ถาไมมี ตอไปเปนการลงมติ ครั้งท่ี 1 พิจารณาในเรื่องขออนุมัติโอนงบประมาณรายจาย 
ประธานฯ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5  
   ขอใหเลขานุการสภาฯ ตรวจสอบสมาชิกสภาฯ ท่ีอยูในท่ีประชุมวาครบจํานวนเปน

องคประชุม ตามระเบียบฯ หรือไม 
             มีสมาชิกสภาฯ จํานวน......21......คน  ครบองคประชุม ตอไปผมจะขอมติท่ีประชุม 
    สมาชิกสภาฯ ทานใดเห็นควร อนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๖5  โปรดยกมือข้ึน 
  สมาชิกสภาฯ ทานใดเห็นควร ไมอนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖5  โปรดยกมือข้ึน 

มติท่ีประชุม       อนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5   
  อนุมัติ       จํานวน ......20.....คะแนนเสียง 
    ไมอนุมัติ        จํานวน ........-.......คะแนนเสียง 
 งดออกเสียง   จํานวน ........1......คะแนนเสียง 

นายเดชาธร รูปเลขา ตอไปเปนการลงมติ ครั้งท่ี 2 พิจารณาในเรื่องขออนุมัติกันเงินโอนงบประมาณ   
รองประธานสภา(1) รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 กรณียังมิไดกอหนี้ผูกพัน 
ประธานฯ   ขอใหเลขานุการสภาฯ ตรวจสอบสมาชิกสภาฯ ท่ีอยูในท่ีประชุมวาครบจํานวนเปน

องคประชุม ตามระเบียบฯ หรือไม 
  มีสมาชิกสภาฯ จํานวน.....21.....คน ครบองคประชุม ตอไปผมจะขอมติท่ีประชุม 
     สมาชิกสภาฯ ทานใดเห็นควร อนุมัติกันเงินโอนงบประมาณรายจายประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2565 กรณียังมิไดกอหนี้ผูกพัน  โปรดยกมือข้ึน 
      สมาชิกสภาฯ ทานใดเห็นควร ไมอนุมัติกันเงินโอนงบประมาณรายจายประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2565 กรณียังมิไดกอหนี้ผูกพัน  โปรดยกมือข้ึน 

มติท่ีประชุม    อนุมัติกันเงินโอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565        
กรณียังมิไดกอหนี้ผูกพัน 

   อนุมัติ  จํานวน.......20.......คะแนนเสียง 
   ไมอนุมัติ จํานวน.........-.........คะแนนเสียง 
      งดออกเสียง จํานวน........1........คะแนนเสียง 

ระเบียบวาระท่ี 4     เรื่อง ญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 
 เพ่ือไปตั้งจายเปนรายการใหม พรอมขออนุมัติกันเงิน กรณียังมิไดกอหนี้ผูกพัน  

       (นายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง  เปนผูเสนอ) 
 
 
 
 
 
 

นายเดชาธร... 
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นายเดชาธร รูปเลขา ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงระเบียบ 
รองประธานสภา(1) 
ประธานฯ 

นายวรเศรษฐ วงษไพศาล ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน  เลขานุการสภาฯ พ.ศ. 2563 

ขอ ๒๗  การโอนเงินงบประมาณรายจายในงบลงทุน โดยการโอนเพ่ิม โอนลด ท่ีทําให
ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจายเปนรายการใหม ใหเปนอํานาจอนุมัติ   
ของสภาทองถ่ิน 

  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บ
รักษาเงิน และการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2547 และแกไขเพ่ิมเติม
ถึง (ฉบับท่ี 4) พ.ศ.2561 

ขอ 5๙ ในกรณีท่ีมีรายจายหมวดคาครุภัณฑ ท่ีดินและสิ่งกอสราง ยังมิไดกอหนี้
ผูกพัน แตมีความจําเปนจะตองใชจายเงินนั้นตอไปอีก ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินรายงาน
ขออนุมัติกันเงินตอสภาทองถ่ินไดอีกไมเกินระยะเวลาหนึ่งป 

ฯลฯ 

นายเดชาธร รูปเลขา       ขอเชิญ นายก อบจ.ระยอง แถลงรายละเอียดเก่ียวกับญัตติ 
รองประธานสภา(1) 
ประธานฯ 

นายปยะ ปตุเตชะ เรียน ทานประธานสภาฯ ท่ีเคารพ และทานสมาชิกสภาฯ ผูทรงเกียรติ ทุกทาน กระผม 
นายก อบจ. นายปยะ ปตุเตชะ นายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง ในระเบียบวาระนี้มีเอกสารเพ่ิมเติม 
  จึงขออนุญาตทานประธานแจกเอกสารแทรกเพ่ิมเติมครับ และขอมอบใหนายกิตติ เกียรต์ิมนตรี 
  รองนายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง คนท่ี 1 เปนผูแถลงรายละเอียดเก่ียวกับญัตตินี้ 

นายเดชาธร รูปเลขา     ผมอนุญาต เชิญเจาหนาแจกเอกสารใหท่ีประชุมเพ่ือประกอบการพิจารณา 
รองประธานสภา(1) ขอเชิญ รองนายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง คนท่ี 1 แถลงรายละเอียด  
ประธานฯ เก่ียวกับญัตติ 

นายกิตติ เกียรติ์มนตรี  เรียน ทานประธานสภาฯ ท่ีเคารพ และทานสมาชิกสภาฯ ผูทรงเกียรติ ทุกทาน กระผม 
รองนายก อบจ.(1) นายกิตติ เกียรติ์มนตรี รองนายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง คนที่ 1 ขอเสนอ 

 ญัตติเรื่อง ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565  เพ่ือไปตั้งจาย
เปนรายการใหม พรอมขออนุมัติกันเงิน กรณียังมิไดกอหนี้ผูกพัน 

 ดวยองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง มีความจําเปนตองขออนุมัติโอนงบประมาณ
รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพ่ือไปตั้งจายเปนรายการใหม พรอมขออนุมัติ  
กันเงินกรณียังมิไดกอหนี้ผูกพัน ดังนี้ 
 
 
 
 

โอนลด...  
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โอนลด  
แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
งานวางแผนสถิติและวิชาการ 
งบดําเนินงาน 
หมวด คาใชสอย 
ประเภท รายจายเพ่ือใหไดมาซ่ึงบริการ 

 - รายจายเพ่ือใหไดมาซ่ึงบริการ กองยุทธศาสตรและงบประมาณ 
เปนเงิน 26,330,000 บาท  (ยี่สิบหกลานสามแสนสามหม่ืนบาทถวน) 

โอนเพ่ือไปตั้งจายเปนรายการใหม 
แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
งานบริหารท่ัวไป 
งบลงทุน 
หมวด คาครุภัณฑ 
ประเภท ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง 

 - คาจัดซ้ือรถนั่งสวนกลาง สํานักงานเลขาฯ  เปนเงิน 1,700,000.- บาท  
(หนึ่งลานเจ็ดแสนบาทถวน) 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
งานกอสราง 
งบลงทุน 
หมวด คาท่ีดินและส่ิงกอสราง 
ประเภท คากอสรางส่ิงสาธารณูปการ 

 - โครงการกอสรางปรับปรุงถนน รย.ถ.10038 สายตอนแยกทางหลวงหมายเลข 3 
 (สี่แยกกองดิน) – บรรจบทางหลวงหมายเลข 3406 (สํานักสงฆเขาวงศ) กองชาง  เปนเงิน 
7,570,000.- บาท (เจ็ดลานหาแสนเจ็ดหม่ืนบาทถวน) 
 - โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองรี – หนองน้ําขุน   กองชาง   

 เปนเงิน 4,060,000.- บาท (สี่ลานหกหม่ืนบาทถวน) 
 - โครงการกอสรางปรับปรุงถนน รย.ถ.10030 สายวัดจํารุง – สุขุมวิท   กองชาง  

 เปนเงิน 8,000,000.- บาท (แปดลานบาทถวน) 
 - โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายรุ ง เรืองพัฒนา   กองชาง           

 เปนเงิน 5,000,000.- บาท (หาลานบาทถวน) 

 รายการโอนลด จํานวน 1 รายการ เปนเงิน 26,330,000.- บาท  (ยี่สิบหกลาน- 
  สามแสนสามหม่ืนบาทถวน) 

 รายการโอนไปตั้งจายเปนรายการใหม จํานวน 5 รายการ  เปนเงิน 26,330,000.- บาท 
  (ยี่สิบหกลานสามแสนสามหม่ืนบาทถวน) 

 
 
 
 

จึงขอเสนอญัตติ... 
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  จึงขอเสนอญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
เพ่ือไปตั้งจายเปนรายการใหม พรอมขออนุมัติกันเงินกรณียังมิไดกอหนี้ผูกพัน ดังกลาวนี้     
มาเพ่ือใหสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง ไดโปรดพิจารณาอนุมัติ 

นายเดชาธร รูปเลขา       ขอเชิญ นายก อบจ.ระยอง ชี้แจงเพ่ิมเติม 
รองประธานสภา(1) 
ประธานฯ 

นายปยะ ปตุเตชะ เรียน ทานประธานสภาฯ ท่ีเคารพ และทานสมาชิกสภาฯ ผูทรงเกียรติ ทุกทาน กระผม 
นายก อบจ. นายปยะ ปตุเตชะ นายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง ในระเบียบวาระท่ี 4 นี้ กระผม      

ขอเรียนวา ญัตตินี้เปนเรื่องโอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 เพ่ือไปตั้ง
จายเปนรายการใหม ซ่ึงกําลังจะสิ้นสุดลงในอีก 2 วันขางหนา ขณะนี้เราสํารวจงบประมาณ
ท้ังหมดในป 2565 วายังมีเหลือท่ีสามารถใชได เพ่ือนําไปแกปญหาความเดือดรอนของพ่ีนอง
ประชาชนท่ีไดรับผลกระทบเรื่องถนนหนทาง เรื่องน้ําทวม สรุปแลววาเราเหลืองบประมาณ 
ในป 2565 จํานวน 26,330,000 บาท ซ่ึงงบประมาณดังกลาวนี้มีโครงการท่ีจําเปนตอง 
ตั้งจายเปนรายการใหมท่ีไดแถลงรายละเอียดใหทุกทานไดทราบเพ่ือพิจารณาอนุมัติ ท้ังหมด 
ก็จะมีเรื่องถนนท่ีไดรับเรื่องรองเรียนมาเปนจํานวนมาก เชน ถนนกอสรางปรับปรุง         
รยถ.10038 ตอนแยกทางหลวงหมายเลข 3 สี่แยกกองดิน ไปบรรจบถนนทางหลวง
หมายเลข 3406 สํานักสงฆเขาวงศติดเขตจังหวัดจันทบุรี ซ่ึงตองใชงบประมาณซอมจํานวน
มาก ดังนั้นเราเลยตั้งจายเบื้องตนเพ่ือไปแกปญหากอนนั้น 7,570,000 บาท นอกจากนั้น 
ยังมีถนนสายหนองรี-หนองน้ําขุน จะเห็นวาสวนใหญเปนถนนถายโอน ซ่ึงเปนภารกิจหลัก 
ของเราอยูแลวท่ีตองดําเนินการ กระผมจึงขอเรียนทุกทานวางบประมาณนี้เปนเงินกอน
สุดทาย ของงบประมาณป 2565 แลว จากนี้ไปถามีเงินเหลืออีกก็จะตกเปนเงินสะสม       
ซ่ึงในงบป 2565 นี้ เราตั้งงบประมาณไว 2,200,000,000 บาท เพราะเรามีความไมแนใจ        
ในเรื่องของภาวะเศรษฐกิจ โควิด-19 เราเคยตั้งงบประมาณไปถึง 2,500-2,700 ลานบาท
แลว แตเราตองลดลงมาเพราะสถานการณโควิด-19 รายรับเรา ณ เดือนตุลาคม 2564–23
กันยายน 2565 มีเงินเขามาท้ังหมด 2,406,764,917.14 บาท จึงสูงกวาประมาณการ 
อยู 206,764,917.14 บาท เราทํางบประมาณเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) ทัน จํานวน 
140,379,000 บาท แตท่ีเราทําไมทัน 66,385,917.14 บาท ในญัตตินี้เปนการนําเงิน   
ท่ีเราสามารถเปลี่ยนแปลงโครงการไดมาแกปญหาใหกับพ่ีนองประชาชนเปนเงิน จํานวน 
26,330,000 บาท ตามท่ีไดเสนอญัตติไปนี้ และขอใหทานประธานสภาฯและทานสมาชิก
สภาฯพิจารณาอนุมัติ พรอมท้ังขอกันเงินไว เพราะวาเราผานสภาฯวันนี้เราใชไมทันหรอกครับ 
จึงตองขอกันเงินกรณียังมิไดกอหนี้ผูกพันตามระเบียบตอไป ขอขอบคุณครับ 

นายเดชาธร รูปเลขา มีสมาชิกสภาฯ ทานใดประสงคจะอภิปรายหรือซักถามหรือไม 
รองประธานสภา(1)     ขอเชิญ ส.อบจ.กนกวรรณ เบญจาทิกุล 
ประธานฯ 
 
 
 

ส.อบจ.กนกวรรณ... 
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ส.อบจ.กนกวรรณ  เบญจาทิกุล    กราบเรียน ทานประธานสภาฯ ท่ีเคารพ และทานสมาชิกสภาฯ ผูทรงเกียรติ 

ทุกทาน ดิฉันนางกนกวรรณ  เบญจาทิกุล สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง    
เขตเลือกตั้ง 1 อําเภอแกลง ดิฉันขออภิปรายสนับสนุนนโยบายของคณะผูบริหารในเรื่องของ
การตั้งจายเปนรายการใหม เพราะวามีสายทาง รย.ถ.10030 สายวัดจํารุง-สุขุมวิท ซ่ึงไดเคย
สอบถามทางกองชางไปวาถนนถายโอนของ อบจ. เสนนี้มีระยะทางสั้นท่ีสุดเลยคือ 4 กิโลเมตรเศษ 
ถือวาเปนวันท่ีสําคัญ ท่ีทางคณะผูบริหารจัดลําดับความสําคัญแลวก็ดําเนินการแกไขภายใน
ปงบประมาณ 2565 เพราะวาในสวนของถนนสายวัดจํารุง-สุขุมวิท นั้น เปนท่ีตั้งของ รพ.สต.
บานจํารุงหรือวามหาวิทยาลัยบานนอกบานจํารุง ก็จะมีไมวาจะเปนประชาชนท่ีอยูในเขต
จังหวัดระยองหรือวาตางจังหวัดก็ใชสายทางนี้นะคะ แลวสายทางนี้จะเชื่อมตอถนนสุขุมวิท 
ไปถึงจํารุง ประชาชนท่ีใชสัญจรนั้นนอกจากเปนถนนสายทางเชื่อมตอ อบต.หวยยาง เทศบาล
ตําบลเนินฆอ แลวนั้น อบต.ชากโดนก็ยังใชสายทางนี้เชนกัน เพราะฉะนั้นก็ขอกราบขอบคุณ
ทางคณะผูบริหารและทางเจาหนาท่ีกองยุทธศาสตรฯ กองชาง ท่ีดําเนินการแกไขปญหานะคะ 
ซ่ึงดิฉันเองอยูในพ้ืนท่ีเทศบาลตําบลเนินฆอ จะไดรับเรื่องรองเรียนในเรื่องของถนนขรุขระบาง 
และกองชางก็ไดสงเจาหนาท่ีไปซอมแซมอยูบอยๆ ซ่ึงไดมีการแกไขปญหาใหเสร็จสิ้น จึงกราบ
ขอบคุณทานผูบริหารและท่ีสําคัญคือทาน ส.อบจ.เจษฎา สุนทรเวชพงษ เขตเลือกตั้งท่ี 3 
อําเภอแกลง ท่ีชวยประสานงานทําใหโครงการนี้สําเร็จลุลวงไปไดดวยดี ขอขอบคุณคะ 

นายเดชาธร รูปเลขา มีสมาชิกสภาฯ ทานใดประสงคจะอภิปรายหรือซักถามอีกหรือไม 
รองประธานสภา(1)     ถาไมมี ตอไปเปนการลงมติ ครั้งท่ี 1 พิจารณาในเรื่องขออนุมัติโอนงบประมาณ 
ประธานฯ รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 เพ่ือไปตั้งจายเปนรายการใหม 
   ขอใหเลขานุการสภาฯ ตรวจสอบสมาชิกสภาฯ ท่ีอยูในท่ีประชุมวาครบจํานวนเปน

องคประชุม ตามระเบียบฯ หรือไม 
             มีสมาชิกสภาฯ จํานวน.......21.......คน  ครบองคประชุม ตอไปผมจะขอมติท่ีประชุม 
    สมาชิกสภาฯ ทานใดเห็นควร อนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๖5 เพ่ือไปตั้งจายเปนรายการใหม  โปรดยกมือข้ึน 
    สมาชิกสภาฯ ทานใดเห็นควร ไมอนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๖5 เพ่ือไปตั้งจายเปนรายการใหม  โปรดยกมือข้ึน 

มติท่ีประชุม       อนุมัต ิ โ อน งบประมาณรายจา ยปร ะจํา ปงบปร ะมาณ  พ . ศ .  ๒๕๖5          
เพ่ือไปตั้งจายเปนรายการใหม  

    อนุมัติ       จํานวน ......20.....คะแนนเสียง 
    ไมอนุมัติ        จํานวน ........-.......คะแนนเสียง 
 งดออกเสียง   จํานวน ........1......คะแนนเสียง 

นายเดชาธร รูปเลขา ตอไปเปนการลงมติ ครั้งท่ี 2 พิจารณาในเรื่องขออนุมัติกันเงินโอนงบประมาณ 
รองประธานสภา(1) รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพ่ือไปตั้งจายเปนรายการใหม กรณียังมิได
ประธานฯ กอหนี้ผูกพัน 
 
 
 

ขอใหเลขานุการ... 
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ขอใหเลขานุการสภาฯ ตรวจสอบสมาชิกสภาฯ ท่ีอยูในท่ีประชุมวาครบจํานวนเปน

องคประชุม ตามระเบียบฯ หรือไม 
  มีสมาชิกสภาฯ จํานวน....21....คน ครบองคประชุม ตอไปผมจะขอมติท่ีประชุม 
     สมาชิกสภาฯ ทานใดเห็นควร อนุมัติกันเงินโอนงบประมาณรายจาย ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อไปตั้งจายเปนรายการใหม กรณียังมิไดกอหนี้ผูกพัน          
โปรดยกมือข้ึน 

      สมาชิกสภาฯ ทานใดเห็นควร ไมอนุมัติกันเงินโอนงบประมาณรายจาย ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อไปตั้งจายเปนรายการใหม กรณียังมิไดกอหนี้ผูกพัน 
โปรดยกมือข้ึน 

มติท่ีประชุม    อนุมัติกันเงินโอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565         
เพ่ือไปตั้งจายเปนรายการใหม กรณียังมิไดกอหนี้ผูกพัน 

   อนุมัติ  จํานวน........20.......คะแนนเสียง 
   ไมอนุมัติ จํานวน...........-........คะแนนเสียง 
      งดออกเสียง จํานวน..........1........คะแนนเสียง 

ระเบียบวาระท่ี 5     เรื่อง ญัตติขออนุมัติแกไขเปล่ียนแปลงคําช้ีแจงงบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖5 พรอมขออนุมัติกันเงิน กรณียังมิไดกอหนี้ผูกพัน  

       (นายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง  เปนผูเสนอ) 

นายเดชาธร รูปเลขา ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงระเบียบ 
รองประธานสภา(1) 
ประธานฯ 

นายวรเศรษฐ วงษไพศาล  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวน
เลขานุการสภาฯ ทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕63 

 ขอ 29 การแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจายในงบลงทุนท่ีทําให
ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานท่ีกอสราง ใหเปนอํานาจอนุมัติของ
สภาทองถ่ิน 

  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บ
รักษาเงิน และการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2547 และแกไขเพ่ิมเติม
ถึง (ฉบับท่ี 4) พ.ศ.2561 

ขอ 5๙ ในกรณีท่ีมีรายจายหมวดคาครุภัณฑ ท่ีดินและสิ่งกอสราง ยังมิไดกอหนี้
ผูกพัน แตมีความจําเปนจะตองใชจายเงินนั้นตอไปอีก ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินรายงาน
ขออนุมัติกันเงินตอสภาทองถ่ินไดอีกไมเกินระยะเวลาหนึ่งป 

ฯลฯ 
 
 
 
 
 

นายเดชาธร... 
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นายเดชาธร รูปเลขา       ขอเชิญ นายก อบจ.ระยอง แถลงรายละเอียดเก่ียวกับญัตติ 
รองประธานสภา(1) 
ประธานฯ 

นายปยะ ปตุเตชะ เรียน ทานประธานสภาฯ ท่ีเคารพ และทานสมาชิกสภาฯ ผูทรงเกียรติ ทุกทาน กระผม 
นายก อบจ. นายปยะ ปตุเตชะ นายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง ขอมอบใหนายกิตติ เกียรติ์มนตรี 
  รองนายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง คนท่ี 1 เปนผูแถลงรายละเอียดเก่ียวกับญัตตินี้ 

นายกิตติ เกียรติ์มนตรี  เรียน ทานประธานสภาฯ ท่ีเคารพ และทานสมาชิกสภาฯ ผูทรงเกียรติ ทุกทาน กระผม 
รองนายก อบจ.(1) นายกิตติ เกียรติ์มนตรี รองนายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง คนที่ 1 ขอเสนอ 
  ญัตติเรื่อง ขออนุมัติแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ           

พ.ศ. ๒๕๖5 พรอมขออนุมัติกันเงิน กรณียังมิไดกอหนี้ผูกพัน 

ด วยองค การบร ิหารส วนจ ังหว ัดระยอง ม ีความจําเป นต องขออน ุม ัต ิแกไข
เปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 พรอมขออนุมัติ
กันเงินกรณียังมิไดกอหนี้ผูกพัน ดังนี้  

  แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
   งานบริหารท่ัวไป 
   งบลงทุน 
   หมวด คาครุภัณฑ 
   ประเภท ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง 
   สํานักปลัดฯ 
   - คาจัดซ้ือรถบรรทุก (ดีเซล) 
   แผนงานการศึกษา 
   งานศึกษาไมกําหนดระดับ 
   งบลงทุน 
   หมวด คาครุภัณฑ 
   ประเภท ครุภัณฑการศึกษา 
   วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาตากสินระยอง 
   - คาจัดซ้ือชุดฝกมอเตอรไซคไฟฟา 

  จึงขอเสนอญัตติขออนุมัติแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2565 พรอมขออนุมัติกันเงินกรณียังมิไดกอหนี้ผูกพัน ดังกลาวนี้         
มาเพ่ือใหสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง ไดพิจารณาอนุมัติ  

นายเดชาธร รูปเลขา มีสมาชิกสภาฯ ทานใดประสงคจะอภิปรายหรือซักถามหรือไม 
รองประธานสภา(1)       ถา ไมม ี ต อ ไป เปนการลงมติ ครั ้ง ที ่ 1  พิจารณาในเรื ่อ งขออนุมัต ิแกไข
ประธานฯ เปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 
 
 
 
 

ขอใหเลขานุการ... 
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   ขอใหเลขานุการสภาฯ ตรวจสอบสมาชิกสภาฯ ท่ีอยูในท่ีประชุมวาครบจํานวนเปน

องคประชุม ตามระเบียบฯ หรือไม 
             มีสมาชิกสภาฯ จํานวน........21.......คน  ครบองคประชุม ตอไปผมจะขอมติท่ีประชุม 

  สมาชิกสภาฯ ทานใดเห็นควร อนุมัติแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖5  โปรดยกมือข้ึน 
 สมาชิกสภาฯ ทานใดเห็นควร ไมอนุมัติแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณ
รายจายประจําปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖5  โปรดยกมือข้ึน 

มติท่ีประชุม       อนุมัติแกไขเปล่ียนแปลงคําช้ีแจงงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ     
พ.ศ. ๒๕๖5 

อนุมัติ           จํานวน ....20.....คะแนนเสียง 
    ไมอนุมัติ        จํานวน ......-.......คะแนนเสียง 
   งดออกเสียง    จํานวน .....1.......คะแนนเสียง 

นายเดชาธร รูปเลขา ตอไปเปนการลงมติ ครั้งท่ี 2 พิจารณาในเรื่องขออนุมัติกันเงินการแกไขเปลี่ยนแปลง
รองประธานสภา(1)  คําชี้แจงงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 กรณียังมิไดกอหนี้ผูกพัน 
ประธานฯ  ขอใหเลขานุการสภาฯ ตรวจสอบสมาชิกสภาฯ ที่อยูในที่ประชุมวาครบจํานวนเปน 
  องคประชุม ตามระเบียบฯ หรือไม 
  มีสมาชิกสภาฯ จํานวน.....21....คน ครบองคประชุม ตอไปผมจะขอมติท่ีประชุม 
     สมาชิกสภาฯ ทานใดเห็นควร อนุมัติ กันเงินการแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี ้แจง

งบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 กรณียังมิไดกอหนี้ผูกพัน     
โปรดยกมือข้ึน 

      สมาชิกสภาฯ ทานใดเห็นควร ไมอนุมัติกันเงินการแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี ้แจง
งบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 กรณียังมิไดกอหนี้ผูกพัน    
โปรดยกมือข้ึน 

มติท่ีประชุม    อนุมัติกันเงินการแกไขเปล่ียนแปลงคําช้ีแจงงบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2565 กรณียังมิไดกอหนี้ผูกพัน 

   อนุมัติ  จํานวน..........20.......คะแนนเสียง 
   ไมอนุมัติ จํานวน............-.........คะแนนเสียง 
      งดออกเสียง จํานวน...........1.........คะแนนเสียง 

ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่อง  ญัตติขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจายเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 1) ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 กรณียังมิไดกอหนี้ผูกพัน 

   (นายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง  เปนผูเสนอ) 

นายเดชาธร รูปเลขา ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงระเบียบ 
รองประธานสภา(1) 
ประธานฯ 
 
 
 

นายวรเศรษฐ... 
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นายวรเศรษฐ วงษไพศาล  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บ
เลขานุการสภาฯ รักษาเงิน และการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2547 และแกไขเพ่ิมเติมถึง  

(ฉบับท่ี 4) พ.ศ.2561 
ขอ 5๙ ในกรณีท่ีมีรายจายหมวดคาครุภัณฑ ท่ีดินและสิ่งกอสราง ยังมิไดกอหนี้

ผูกพัน แตมีความจําเปนจะตองใชจายเงินนั้นตอไปอีก ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินรายงาน
ขออนุมัติกันเงินตอสภาทองถ่ินไดอีกไมเกินระยะเวลาหนึ่งป 

ฯลฯ 

นายเดชาธร รูปเลขา       ขอเชิญ นายก อบจ.ระยอง แถลงรายละเอียดเก่ียวกับญัตติ 
รองประธานสภา(1) 
ประธานฯ 

นายปยะ ปตุเตชะ เรียน ทานประธานสภาฯ ท่ีเคารพ และทานสมาชิกสภาฯ ผูทรงเกียรติ ทุกทาน กระผม 
นายก อบจ. นายปยะ ปตุเตชะ นายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง ขอเสนอญัตติเรื่อง ขออนุมัติกันเงิน 

งบประมาณรายจายเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 1) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 กรณียังมิได     
กอหนี้ผูกพัน 

  ดวยขณะนี้ใกลสิ้นปงบประมาณ พ.ศ.2565 องคการบริหารสวนจังหวัดระยอง     
จึงไดตรวจสอบการดําเนินการตามขอบัญญัติงบประมาณรายจายเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 1) 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565 แลว ปรากฏวามีโครงการในหมวดคาครุภัณฑ ท่ีดินและ
สิ่งกอสราง ท่ีไมสามารถดําเนินการกอหนี้ผูกพันไดทันในปงบประมาณ พ.ศ. 2565 แตมี
ความจําเปนจะตองใชจายเงินนั้นตอไปอีกจึงรวบรวมโครงการมาเพ่ือขออนุมัติกันเงินตอสภา
องคการบริหารสวนจังหวัดระยองไปอีกเปนระยะเวลาหนึ่งป ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
วาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2547 และแกไขเพ่ิมเติมฯ ขอ 59วรรคหนึ่ง จํานวน 12  
โครงการ เปนเงิน 140,379,000 บาท (หนึ่งรอยสี่สิบลานสามแสนเจ็ดหม่ืนเกาพันบาทถวน) 
รายละเอียดปรากฏตามบัญชีรายละเอียด การขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจายเพ่ิมเติม
(ฉบับท่ี 1) ประจําปงบประมาณพ.ศ.2565 กรณียังมิไดกอหนี้ผูกพัน 

          จึงขอเสนอญัตติขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจายเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 1) ประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2565 กรณียังมิไดกอหนี้ผูกพัน มาเพ่ือใหสภาองคการบริหารสวนจังหวัด
ระยองไดพิจารณาอนุมัติ 

นายเดชาธร รูปเลขา มีสมาชิกสภาฯ ทานใดประสงคจะอภิปรายหรือซักถามหรือไม 
รองประธานสภา(1)       ถาไมมี ขอใหเลขานุการสภาฯ ตรวจสอบสมาชิกสภาฯ ท่ีอยูในท่ีประชุมวาครบ
ประธานฯ จํานวนเปนองคประชุม ตามระเบียบฯ หรือไม 
  มีสมาชิกสภาฯ จํานวน.....21......คน ครบองคประชุม ตอไปผมจะขอมติท่ีประชุม 
 
 
 
 
 

สมาชิกสภาฯ... 
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     สมาชิกสภาฯ ทานใดเห็นควร อนุมัติกันเงินงบประมาณรายจายเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 1) 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 กรณียังมิไดกอหนี้ผูกพัน  โปรดยกมือข้ึน 
      สมาชิกสภาฯ ทานใดเห็นควร ไมอนุมัติกันเงินงบประมาณรายจายเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 1) 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 กรณียังมิไดกอหนี้ผูกพัน  โปรดยกมือข้ึน 

มติท่ีประชุม   อนุมัติกันเงินงบประมาณรายจายเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 1) ประจําปงบประมาณ        
พ.ศ. ๒๕๖5 กรณียังมิไดกอหนี้ผูกพัน      

   อนุมัติ  จํานวน........20.........คะแนนเสียง 
   ไมอนุมัติ จํานวน..........-...........คะแนนเสียง 
      งดออกเสียง จํานวน.........1..........คะแนนเสียง 

ระเบียบวาระท่ี 7 เรื่อง  ญัตติขอความเห็นชอบ กรณีมีผูมอบพัสดุใหแกองคการบริหารสวนจังหวัด
ระยอง 

 (นายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง  เปนผูเสนอ) 

นายเดชาธร รูปเลขา ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงระเบียบ 
รองประธานสภา(1) 
ประธานฯ 

นายวรเศรษฐ วงษไพศาล  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการพัสดุของหนวยการบริหารราชการสวน
เลขานุการสภาฯ ทองถ่ิน พ.ศ. 2535 แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 9) พ.ศ. 2553 
   ขอ 9 ในกรณีท่ีมีผูอุทิศพัสดุใหเปนกรรมสิทธิ์แกหนวยการบริหารราชการสวน

ทองถ่ิน หรือใหสิทธิอันเก่ียวกับพัสดุหรือมอบใหเปนผูดูแลพัสดุนั้น ถาการกระทําดังกลาวมี
เง่ือนไขหรือมีภาระติดพัน หนวยการบริหารราชการสวนทองถ่ินจะรับเอาพัสดุหรือสิทธินั้นๆ 
ไดตอเม่ือไดรับความเห็นชอบจากสภาหนวยการบริหารราชการสวนทองถ่ินนั้น 

ฯลฯ 

นายเดชาธร รูปเลขา       ขอเชิญ นายก อบจ.ระยอง แถลงรายละเอียดเก่ียวกับญัตติ 
รองประธานสภา(1) 
ประธานฯ 

นายปยะ ปตุเตชะ เรียน ทานประธานสภาฯ ท่ีเคารพ และทานสมาชิกสภาฯ ผูทรงเกียรติ ทุกทาน กระผม 
นายก อบจ. นายปยะ ปตุเตชะ นายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง ขอมอบใหนายกิตติ เกียรติ์มนตรี 
  รองนายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง คนท่ี 1 เปนผูแถลงรายละเอียดเก่ียวกับญัตตินี้ 

นายกิตติ เกียรติ์มนตรี  เรียน ทานประธานสภาฯ ท่ีเคารพ และทานสมาชิกสภาฯ ผูทรงเกียรติ ทุกทาน กระผม 
รองนายก อบจ.(1) นายกิตติ เกียรติ์มนตรี รองนายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง คนที่ 1  ขอเสนอ

ญัตติเรื่อง ขอความเห็นชอบ กรณีมีผูมอบพัสดุใหแกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง 
ดวยบริษัท ซุน คอนสตรัคชั่น แอนด เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด มีความประสงคมอบอาคาร

หองสุขาภายในโรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบานคาย (วัดหวายกรอง) จํานวน 10 หอง 
 
 

 
เปนเงินท้ังสิ้น... 
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เปนเ งินท้ังสิ้น 229,114.64 บาท (สองแสนสองหม่ืนเกาพันหนึ่ งรอยสิบสี่บาท -            
หกสิบสี่สตางค) ใหแกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง  เพ่ือดูแลบริหารจัดการและให
ประชาชนไดใชประโยชนรวมกันตอไป 

ดังนั้น เพ่ือปฏิบัติใหถูกตองและเปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวย     
การพัสดุของหนวยการบริหารราชการสวนทองถ่ิน พ.ศ.2535 แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 9) 
พ.ศ. 2553  ขอ 9 องคการบริหารสวนจังหวัดระยอง จึงขอความเห็นชอบกรณีมีผูมอบพัสดุ
ใหแกองคการบริหารสวนจังหวัดระยองมาเพ่ือใหสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง 
พิจารณาใหความเห็นชอบตอไป จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา สําหรับหองน้ํามีบริษัท        
ซุน คอนสตรัคชั่น แอนด เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด ท่ีจะมอบหองสุขาใหกับองคการบริหารสวน
จังหวัดระยองไดตั้งอยูท่ีโรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบานคาย (วัดหวายกรอง) จํานวน 
10 หอง และมีหองสุขาอีก 10 หอง ตั้งอยูท่ีสนามกีฬากลางจังหวัดระยองเขาสภาฯ ไดรับ
มอบไปเรียบรอยแลวนะครับ วันนี้อีก 10 หองท่ีเหลือ เผื่อมีการซอมแซมหรือจะใชประโยชน
ในอนาคต เราจะไดเขาไปดําเนินการไดโดยไมติดขัดกับท่ีเกานะครับ ขอบคุณครับ 

นายเดชาธร รูปเลขา มีสมาชิกสภาฯ ทานใดประสงคจะอภิปรายหรือซักถามหรือไม 
รองประธานสภา(1) ถาไมมี ขอใหเลขานุการสภาฯ ตรวจสอบสมาชิกสภาฯท่ีอยูในท่ีประชุม วาครบ
ประธานฯ จํานวนเปนองคประชุม ตามระเบียบฯ หรือไม 

มีสมาชิกสภาฯ จํานวน.....21......คน ครบองคประชุม ตอไปผมจะขอมติท่ีประชุม 
 สมาชิกสภาฯ ทานใดเห็นชอบ กรณีมีผูมอบพัสดุใหแกองคการบริหารสวนจังหวัด
ระยอง  โปรดยกมือข้ึน      
 สมาชิกสภาฯ ทานใดไมเห็นชอบ กรณีมีผูมอบพัสดุใหแกองคการบริหารสวนจังหวัด
ระยอง  โปรดยกมือข้ึน 

มติท่ีประชุม       เห็นชอบกรณีมีผูมอบพัสดุใหแกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง 
เห็นชอบ        จํานวน ........20.......คะแนนเสียง 

    ไมเห็นชอบ     จํานวน ..........-.........คะแนนเสียง 
 งดออกเสียง    จํานวน .........1.........คะแนนเสียง 

ระเบียบวาระท่ี 8   เรื่อง   อ่ืนๆ   

นายเดชาธร รูปเลขา มีสมาชิกสภาฯ ทานใดจะเสนอเรื่องอ่ืนๆ หรือไม 
รองประธานสภาฯ(1) ถาไมมี ผมตองขอขอบคุณทุกทานท่ีไดสละเวลาเขารวมประชุมเพ่ือสรางสรรคความ
ประธานฯ เจริญใหทองถ่ิน ตลอดจนกระท่ังใหความรวมมือ รวมใจในการดําเนินกิจการขององคการ
  บริหารสวนจังหวัดระยอง ใหเกิดประโยชนสูงสุดแกพ่ีนองประชาชน และทองถ่ินของเรา 
  และทายนี้ขออวยพรใหทานประสพแตความสุข ความสมหวัง ในสิ่งท่ีพ่ึงปรารถนาทุกประการ 
  ผมขอปดการประชุมครับ 
 
 
 
 
 

เลิกประชุมเวลา... 
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เลิกประชุมเวลา    15.05 น.     

 

 
 
 

(ลงชื่อ)            ผูจดรายงานการประชุม 
   
     (นางจันทรทรา  โสภา) 
     หัวหนาฝายการประชุม 
 
 

 
                                                (ลงชื่อ)          ผูตรวจรายงานการประชุม 

    (นายวรเศรษฐ วงษไพศาล) 
                                              เลขานุการสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง 
 


